



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๒๗๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๐๗/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๐๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๐๗/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาสกี ทวีทรัพย์พัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๐๗/๒๕๖๔
วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ดำเนินการแจ้งให้อำเภอลงพื้นที่ ออกสำรวจร้านขายยาที่จำหน่ายชุดตรวจ ATK ว่าผ่านมาตรฐาน หรือไม่ (โดยไม่ให้แจ้งนัดหมายล่วงหน้า)	- กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค
๒	มอบนายบุญถม ปาปะแพ (เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข) ควบคุมและกำกับให้วิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งเป็นบุคลากรของหน่วยงานรัฐ ให้ความสำคัญกับมาตรฐาน ชุดตรวจ ATK ยาและเวชภัณฑ์ทาง การแพทย์ ที่ประชาชนต้องใช้ขอให้ผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	- นายบุญถม ปาปะแพ
๓	การจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล (Discharge Plan) ผู้ติดเชื้อ COVID-19 อ่างถึงแนวทางของกรมการแพทย์ โดยให้รักษาในโรงพยาบาล เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน แต่จังหวัดมหาสารคาม นับจากวันที่มีอาการ โดยมีผล ATK หรือ PCR Positive สำหรับจังหวัดที่มีปัญหาการบริหารเตียง ให้อยู่ในโรงพยาบาล ๗-๑๐ วัน และกลับไปแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน ๔ วัน และจากนั้นให้กลับไปกักกันตัวต่อ ที่บ้าน (Home Quarantine) อีก ๑๐-๑๔ วัน ยกเว้นผู้ที่มีอาการให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๔	ให้ท่านผู้บริหารให้ความสำคัญเน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการคัดแยกขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล หรือที่ศูนย์พักคอย โดยเฉพาะวัสดุ ของมีคม และเศษขวดแก้ว ก้อนนำไปเผาทำลาย เนื่องจากก่อให้เกิดอันตรายกับเตาเผาขยะของวัดและผู้เผาขยะติดเชื้อได้	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๕	ให้ทีม SERT ดำเนินการสื่อสารแจ้งแนวทางการเผาทำลายขยะติดเชื้อ ในกลุ่ม Line ผู้รับผิดชอบงาน ENV ของระดับอำเภอ ให้นำไปปฏิบัติในพื้นที่อำเภอของตนเองอย่างเคร่งครัด	- ทีม SERT
๖	มอบนายบุญถม ปาปะแพ (เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข) ประสานข้อมูลโรงพยาบาลสุทธาเวช ในกรณีขอรับการสนับสนุนเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ โดยเทียบกับข้อมูลที่เคยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และให้จัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามต่อไป	- นายบุญถม ปาปะแพ

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม